



ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง  
เรื่อง มาตรการ และแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลจอมทอง

ด้วยนายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ มีการปรับระดับการกำหนดพื้นที่สถานการณ์ กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการ และแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการศึกษา (New Normal) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในสถานศึกษาทุกระดับ

เทศบาลตำบลจอมทอง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตราส (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลจอมทอง ได้แก่

๑. โรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านช่วงเปาเหนือ)
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมทอง

ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายจักรคำ หวันแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการศึกษา (New Normal)

มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติ
<b>1. มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Preparation before reopening)</b>	
1. สถานศึกษาสำรวจ ตรวจสอบ สถานที่ซ่อมแซม ปรับปรุง ทำความสะอาด อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน	ทำความสะอาด อาคารสถานที่ ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพยาบาล ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว และอุปกรณ์โรงอาหาร สถานที่รับประทานอาหารและอื่นๆ โดยใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือตามคำแนะนำ ในการทำความสะอาด ทำลายและ ฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2. กำหนดมาตรการหรือแนวทางการ ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา	1) ประชุมครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวางแผน และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ในพื้นที่โรงเรียนและชุมชน พร้อมบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 2) กำหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติในการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัด เชียงใหม่ ด้านการศึกษา โดยเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความ เห็นชอบฯ และเผยแพร่ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อทราบ และให้ความร่วมมือ
3. สร้างความตระหนัก การรับรู้ ความ เข้าใจ ในมาตรการ/แนวปฏิบัติ ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ นโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดการเรียน การสอนให้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มีช่องทางติดต่อสื่อสาร
4. กำชับมาตรการสำนักงานขนส่ง จังหวัด ด้านความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน และชี้แจง สร้างความเข้าใจให้ผู้ให้บริการ รถรับ-ส่งนักเรียน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ชี้แจง และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ให้บริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ในการปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานขนส่งจังหวัด อย่างเคร่งครัด และร่วมตรวจสอบความปลอดภัย และการให้บริการ ของรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง
5. สถานศึกษาตรวจสอบประวัติ ความ เสี่ยงของนักเรียนและครู บุคลากรทางการ ศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ กลับเข้าพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และกักกันตัวเอง (Quarantine) 14 วัน ก่อนวัน เปิดภาคเรียน	1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้เข้าพื้นที่ก่อน 14 วัน ก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 2) ตรวจสอบประวัติเสี่ยงของบุคลากรและนักเรียน และ การกักกันตัวเอง (Quarantine) ให้ครบ 14 วันก่อนมาทำการเรียน การสอน 3) ขอความร่วมมือ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง





มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติ
	ไปในพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 14 วันก่อนเปิดภาคเรียน
6. การเตรียมการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ตามความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ และสถานการณ์ ความรุนแรงการระบาดของโรค	1) พิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบท เตรียมการจัดให้มีการเรียนทางไกล สื่อออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ Social media โดยติดตามเป็นรายวันหรือสัปดาห์ 2) จัดเตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วยกักตัวหรือกรณีปิดสถานศึกษาชั่วคราว
7. การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน	1) ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด คือ THAI STOP COVID หรือตามแบบประเมินที่ส่วนราชการกำหนด โดยให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ให้ประเมินความเสี่ยง ผ่านระบบ ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) ที่เว็บไซต์ <a href="https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php">https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php</a> หรือที่แอปพลิเคชัน ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) โดยขอความร่วมมือให้ประเมินตนเองอย่างซ้ำในวันก่อนเปิดภาคเรียน 3) สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้รายงานผลการประเมินไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรวบรวมขออนุญาตต่อประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด กรณีที่ไม่มีต้นสังกัดอยู่ในพื้นที่ให้เสนอขออนุญาตผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
<b>2. มาตรการการเปิดภาคเรียน</b>	
1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด	1) ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 2) ควบคุมคนเข้า - ออก คัดกรอง ตรวจอุณหภูมิ และมีการลงทะเบียน ก่อนเข้า และออกจากสถานที่ หรือเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 3) กำหนดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างเพียงพอ 4) เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1.50 เมตร ในการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม 5) ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน





มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติ
<p>2. สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมบริบทของพื้นที่ และสถานการณ์ความรุนแรงการระบาดของโรค</p>	<p>1) สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอน 5 รูปแบบตามบริบท และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ คือ 1. ON-AIR 2. ONLINE 3. ON-DEMAND 4. ON-HAND และ 5. ON-SITE</p> <p>2) กรณีไม่สามารถเปิดเรียน (Onsite) ได้ ให้กำหนดระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นทั้งด้านหลักสูตร เนื้อหา เวลา การสอน และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่</p>
<p>3. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาให้สถานศึกษาดำเนินกิจการ หรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม โดยยึดคำสั่งจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นผู้อนุญาต</p>	<p>ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ หรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของนักเรียน เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมกีฬา กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี กิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งในและนอกสถานที่ กิจกรรมการเข้าค่าย กิจกรรมการสอบคัดเลือก สอบแข่งขัน เป็นต้น</p> <p>หมายเหตุ : หากสถานศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของครู นักเรียน ให้ขอความเห็นชอบต่อหน่วยงานต้นสังกัด ไปยังจังหวัดตามลำดับ</p>
<p>4. การเดินทางมาสถานศึกษา ทั้งไปและกลับ ให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยแก่นักเรียน และตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกำหนด</p>	<p>4.1 กรณีนักเรียน นักศึกษาเดินทางด้วยรถรับ - ส่งนักเรียน นักศึกษา</p> <p>(1) ให้ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงนักเรียน นักศึกษา หากมีอาการไข้ไม่สบายให้หยุดเรียนทันที โดยให้แจ้ง สถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่</p> <p>(2) พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมนักเรียน จะต้องผ่านการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนการขับรถรับ-ส่งนักเรียน หากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามขับรถโดยเด็ดขาด</p> <p>(3) ต้องทำความสะอาดรถก่อน - หลังการให้บริการทุกครั้ง โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือตามคำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>(4) การจัดที่นั่งบนรถรับ - ส่งนักเรียน ควรจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1- 2 เมตร ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงขนาดพื้นที่ของรถ จำนวนที่นั่งพิจารณาตามคุณลักษณะของรถและความเหมาะสม จัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน โดยยึดหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด</p> <p>(5) ตรวจวัดไข้และอาการเสี่ยง นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน และทุกครั้งก่อนขึ้น - ลง จากรถรับ - ส่งนักเรียน นักศึกษา และจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น - ลง และภายในรถอย่างเพียงพอ</p>





มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติ
	<p>กรณีพบนักเรียน นักศึกษา มีอาการไข้และอาการเสี่ยง ต้องหยุดเรียนทันที โดยให้แจ้งผู้ปกครอง และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่</p> <p>(6) นักเรียนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนรถ ลดการพูดคุยกัน เล่นหยอกล้อกัน รวมถึงกำหนดจุดรับ - ส่งนักเรียนสำหรับผู้ปกครอง</p> <p>(7) ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้บริการแต่ละรอบของนักเรียน เพื่อความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทย์ หากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง</p> <p>4.2 กรณีผู้ปกครองเดินทางมารับ - ส่งนักเรียน นักศึกษา</p> <p>(1) ให้ผู้ปกครองรับ - ส่งนักเรียน นักศึกษา ณ จุดรับ - ส่งที่สถานศึกษากำหนด โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่นุญาตให้ผู้ปกครองเข้าสถานศึกษา หากมีความจำเป็นให้ผ่านกระบวนการคัดกรอง ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด โดยให้อยู่ในสถานที่ ที่สถานศึกษากำหนด</p> <p>(2) ให้ผู้ปกครองใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มารับ - ส่งนักเรียน นักศึกษา</p> <p>(3) การปล่อยนักเรียน นักศึกษากลับบ้าน ให้มีการเหลื่อมเวลา และเหลื่อมห้องเรียน ตามสภาพบริบทและความเหมาะสม</p>
<p>5. จัดให้มีระบบการคัดกรองเพื่อป้องกันโรคสำหรับผู้มาติดต่อราชการ ของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด</p>	<p>1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้มาติดต่อราชการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา</p> <p>2) กำหนดจุดคัดกรอง วัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)</p> <p>3) ตรวจวัดไข้และอาการเสี่ยง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน และทุกครั้งก่อนเข้า - ออกสถานศึกษา กรณีพบนักเรียน นักศึกษา มีอาการไข้และอาการเสี่ยงต้องหยุดเรียนทันที โดยให้แจ้งผู้ปกครอง และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่</p> <p>4) จัดจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจลไว้บริการบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ ก่อนเข้า - ออกสถานศึกษา อย่างเพียงพอ</p>

